
-สำเนา- 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันศุกร์ที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  ชั้น  ๒ 
*************************************** 

 
ผู้มาประชุม 
๑. นายอุดม    แท่นนอก  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายลิม เทศนอก   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายกิตติ   นงนอก   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นางฉวีวรรณ   เหลื่อมสีจนัทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นางดวงรัตน์   บำรุงนอก  สมาชิกสภาเทศบาล   
๖. นายธวชัชัย  อือนอก   สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายบุญหลาย  แท่นนอก  สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายมงกต    ทานอก   สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายรวม  สิบบุ่น   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นางลำพวน  ไกรอ่ำ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายสมเพช  วอนอก   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒. นายสมผล   วอนอก   สมาชิกสภาเทศบาล  
ผู้ไม่มาประชุม 
-  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสมคิด  ฤาชา   นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
๒. นายบัวเรียน  ทานอก   รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม  
๓. นางสาวบุญทอม  เหลื่อมสีจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม  
๔. นายเฉลิมศักดิ์  แท่นนอก                  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม       
๕. นางแสงจันทร์   เรืองศรีใส  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
๖. นางสาวพิณพิชญา  บาทขุนทด  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๗. นางปริณดาวรรณ  คิดเห็น  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
๘. นางสาววรรณิกา  จันรุณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๙. นางสุขสันต์  สุขเจริญ   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
๑๐. นายเสถียร  เกตุนอก   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านเหลื่อม 
๑๑. นางอัญชิษฐา  ดวงพัตรา  ผู้อำนวยการกองคลัง 
๑๒.จ่าเอกฐากูร  เพ็งสระเกษ  หัวหน้าฝ่ายผลิตบริการและซ่อมบำรุง 
๑๓.นายสายันต์  เหลื่อมสีจันทร์  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

 
/๑๔.นายเดช... 

 
 
 



 

๒ 
 

 
๑๔.นายเดชณรงค์  เงินทอง  ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังแร่  
๑๕.นายณัฎฐวิทย์  พันธุรักษ์  รองปลัดเทศบาล 
๑๖.นายสุรักษา  พงษ์สัมพันธ์  นักวิชาการศึกษา 
๑๗.นางสาวพิมลพรรณ  รานอก             นิติกร 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    สวดมนต์ไหว้พระ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
    ๑.๑ การเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลเฉพาะในการประชุมสภา 
                                               เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นายอุดม  แท่นนอก  - เนื่องจากเลขานุการสภาเทศบาลมีคำสั่งเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการ 
ประธานสภาเทศบาล    ฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง  รุ่นที่  ๓  ระหว่างวันที่  ๑๗ 
                                            พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ –๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๒  ตามคำสั่งเทศบาลตำบล                 
                                            บ้านเหลื่อม  ที่ ๕๓๖/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ทำให้การ 

  ประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ไม่มีเลขานุการสภาเทศบาล  จึงให้สภาเทศบาลเลือก 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลเฉพาะในการประชุมครั้งนี้  

โดยในการดำเนินการเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ระเบียบกฎหมายที่  
 เกี่ยวข้องคือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  
 ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๑๙  วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการ
สภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอม
ปฏิบัติหน้าที่  ให้สภาท้องถิ่นเลือก  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
สภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นำความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ 
วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการ
ยกมือ 

ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับ
โดย อนุโลม 

ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
สิทธิเสนอ ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิก สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้ง
เดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจาก
ชื่อเหล่านั้น 

นายอุดม  แท่นนอก  - เชิญที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลเป็นผู้ปฏิบัติ 
ประธานสภาเทศบาล    หน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลเฉพาะในการประชุมครั้งนี้  พร้อมมีผู้รับรองชื่อ 

  ละสองท่าน  เชิญครับ   
/นายบุญหลาย ...  



 

๓ 
 

นายบุญหลาย  แท่นนอก  - ขอเสนอ นายณัฏฐวิทย์  พันธุรักษ์  ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล                          
สมาชิกสภาเทศบาล     
ผู้รับรอง    - นายธวัชชัย  อือนอก และ นางดวงรัตน์  บำรุงนอก 
นายอุดม  แท่นนอก  - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอผู้ใดอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล       
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายอุดม  แท่นนอก  - หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเพ่ิมเติมขอมติรับรองให้  
ประธานสภาเทศบาล   นายณัฏฐวิทย์  พันธุรักษ์  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาประชุมเฉพาะใน    
    การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ ครับ 
ที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมต ิ ๑๑  เสียง  เลือกนายณัฏฐวิทย์  พันธุรักษ์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ 

  เลขานุการสภาเทศบาลเฉพาะในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ประจำปี   
  พ.ศ. ๒๕๖๒  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายอุดม  แท่นนอก  - ผู้ที่สมาชิกสภาเทศบาลเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการเฉพาะในการ 
ประธานสภาเทศบาล              ประชุมครั้งนี ้ คือนายณัฏฐวิทย์  พันธุรักษ์ 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายอุดม  แท่นนอก  - เชิญผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการเฉพาะทำหน้าที่ 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งท่ี  ๒ 
           เม่ือวันที่  ๒๖ สิงหาคม   ๒๕๖๒ 
นายอุดม  แท่นนอก  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ประธานสภาเทศบาล   บ้านเหลื่อม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 ว่าจะมีการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความใดในรายงานการประชุมหรือไม่    
 เชิญครับ 

ที่ประชุม   - ตรวจรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่  ๒๖ 
  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

นายอุดม  แท่นนอก  - ท่านใดมีข้อสงสัย  ข้อซักถามหรือแก้ไขข้อความใดในรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    หรือไม่ 
ที่ประชุม                             - ไม่มี 
นายอุดม   แท่นนอก -  ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
ประธานสภาเทศบาล              สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๒ 
                                            ขอมติครับ 
ที่ประชุม -  มีมติ ๑๑ เสียงรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม                         

             สมัยสามัญ   สมัยที่ ๔  เมื่อวันที่   ๑๓  ธันวาคม   ๒๕๖๒ โดย  
             ไม่มีการแก้ไข  งดออกเสียง  ๑  เสียง   

ระเบียบวารที่ ๓   - เรื่องญัตติเสนอเพื่อพิจารณา     
๓.๑ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

                พ.ศ. ๒๕๖๓  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
 

/นายอุดม...      



 

๔ 
 

 
นายอุดม     แท่นนอก   -  เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง    
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมคิด  ฤาชา    - มอบหมายให้นายบัวเรียน  ทานอก  รองนายกเทศมนตรีชี้แจงญัตติ  
นายกเทศมนตรี 
นายบัวเรียน  ทานอก  - ชี้แจงญัตติ  
รองนายกเทศมนตรี 

แบบขอเสนอญัตติ 
                                                                               ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 

                                                                            ตำบลบ้านเหลื่อม  อำเภอบ้านเหลื่อม 
  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๕๐ 
 

                                   วันที่   ๔   เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ         

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
ข้าพเจ้าขอเสนอ  ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้            
หลักการ 

  ตามท่ีเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓         
ไปแล้วนั้น   เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม    มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                      
พ.ศ.๒๕๖๓  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  มีรายการดังต่อไปนี้   
  ๑. การโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
  ๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
  งานบริหารทั่วไป 
  งบลงทุน 

หมวด  ค่าครุภัณฑ์   
(๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน 

1.1  เก้าอ้ีพนักพิงสูง  ตั้งไว้   ๕,๐๐๐ บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานทรงสูง  จำนวน  1 ตัวๆละ  ๕,๐๐๐ บาท  เป็นเงินจำนวน 
 5,๐๐๐ บาท   

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
  1. ขนาดไม่น้อยกว่า 63 x 78 x 117  ซม. 
   ๒. เก้าอ้ีทำงานทรงสูง  ที่นั่ง – พนักพิง  บุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม 
  ๓. มีที่พักแขน  
  ๔. มีล้อเลื่อนปรับระดับสูง – ต่ำด้วยโช้ค 

จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  (สำนักปลัดเทศบาล) 
 

/1.2  เก้าอี้… 
 
 



 

๕ 
 

 
1.2  เก้าอี้ทำงาน   ตั้งไว้  10,5๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานขนาดกลาง จำนวน  3 ตัวๆละ  ๓,๕๐๐ บาท  เป็นเงินจำนวน 

๑0,5๐๐ บาท   
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

  1. เก้าอ้ีทำงานขนาดกลาง  ที่นั่ง – พนักพิง  บุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม 
  2. มีที่พักแขน  ๒  ข้าง  
  3. มีล้อเลื่อน  สามารถปรับระดับสูง – ต่ำได ้

จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (สำนักปลัดเทศบาล) 
(๒) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์  All In One  สำหรับงานประมวลผลตั้งไว้  23,000  บาท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  สำหรับงานประมวลผล  จำนวน  1  เครื่องๆละ  

๒๓,๐๐๐  บาท 
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูงจานวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่าดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถในการใช้

หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดง

ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

จัดหาตามประกาศ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (สำนักปลัดเทศบาล)   
2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 

19 นิ้ว)  จำนวน  1  เครื่องๆละ  ๒2,๐๐๐  บาท 
 

/คุณลักษณะ… 



 

๖ 
 

 
 

คุณลักษณะพื้นฐาน  
 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การ
ประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB   

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้   
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดง

ภาพ   ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า   

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย  

          จัดหาตามประกาศ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (สำนัก
ปลัดเทศบาล)   
 
  2.3  เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่องๆละ  5,800 บาท รวมเป็นเงิน  23,200บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน  
  - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)   

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
จัดหาตามประกาศ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (สำนักปลัดเทศบาล)   
**รวมโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น 83,7๐๐ บาท (แปดหม่ืนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)** 

โอนลด 
  แผนงานบริหารทั่วไป 
  งานบริหารทั่วไป 

งบบุคลากร  
หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ 



 

๗ 
 

 
เงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว้   3,742,98๐  บาท     หน้า  3/๗1 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   3,178,880  บาท 
โอนลดครั้งนี้                    ๘๓,๗๐๐  บาท   
ยอดเงินคงเหลือหลังโอน                       3,๐๙๕,๑80  บาท 

*** รวมโอนลดงบประมาณทั้งสิ้น   83,7๐๐ บาท  (แปดหม่ืนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 

เหตุผล 

  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด   รองรับการให้บริการ  และสนองต่อนโยบายใน
ด้านต่างๆ   และเพ่ือให้การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพตรงตามลักษณะการใช้งาน  ในการ
ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชน  ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  เป็นไปด้วยความถูกต้อง   
   ดังนั้น  จึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาล   เพ่ือโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๓  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ ๒๗   ต่อไป 
                                                 (ลงชื่อ)   สมคิด    ฤาชา    ผู้เสนอ 
                                                               (นายสมคิด    ฤาชา) 
                                                         นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม    
 นายอุดม   แท่นนอก       -  เชิญผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ประธานสภาเทศบาล 
นายณัฏฐวิทย์  พันธุรักษ์ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ   ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๔๓                                                            

ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายอุดม  แท่นนอก - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  
ที่ประชุม   - ในส่วนของการจัดซื้อเก้าอ้ี ขนาดมีหน่วยเรียกอย่างไรครับ 
นายบัวเรียน  ทานอก  - มีขนาดไม่น้อยกว่า 63 x 78 x 117 ซม. ขออนุญาตแก้ไขครับ 
นายอุดม  แท่นนอก - มีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามใดๆ อีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายอุดม  แท่นนอก - หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามใดๆ ขอมติจากที่ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลว่าจะอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                  พ.ศ. ๒๕๖๓  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ   

 สิ่งก่อสร้าง ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอหรือไม่  หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
 เห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือครับ 

 
/ที่ประชุม… 

 



 

๘ 
 

 
 

ทีป่ระชุม - ทีป่ระชุมมีมติ  ๑๐  เสียงอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน 
  และสิ่งก่อสร้าง ตามท่ีนายกเทศมนตรี  งดออกเสียง  ๒  เสียง 
๓.๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

นายอุดม     แท่นนอก   -  เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง    
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมคิด  ฤาชา    - มอบหมายให้นายบัวเรียน  ทานอก  รองนายกเทศมนตรีชี้แจงญัตติ  
นายกเทศมนตรี 
นายบัวเรียน  ทานอก  - ชี้แจงญัตติ  
รองนายกเทศมนตรี 

แบบขอเสนอญัตติ 
 

                                                                          ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
                                                                          ตำบลบ้านเหลื่อม  อำเภอบ้านเหลื่อม 

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๕๐ 
 

                                   วันที่   ๔   เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม   
         

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
 

ข้าพเจ้าขอเสนอ  ญัตติเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ดังนี้    
 

หลักการ 
  ตามท่ีเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม    ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ซึ่งเสนอโดยประชาคมท้องถิ่น   และมาจากความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาล  

ดังนั้น   เพ่ือให้งานด้านการบริการชุมชนและสังคม   และเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน     
ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ซึ่งยอดเงิน
สะสมที่สามารถจ่ายได้   (ยอด  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๒)  เป็นเงิน  ๑๘,๙๒๙,๐๘๖.๗๓  บาท (สิบแปด
ล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)   โดยขออนุมัติใชจ้่ายเงินสะสมในครั้งนี้  เป็นเงิน  
๗๐๑,๐๐๐ - บาท (เจ็ดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)  มีรายการดังต่อไปนี้ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 งบลงทุน 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 ๑) โครงการยกระดับถนนสายบ้านนางยุพา  ปราบนอก  ชุมชนบ้านกลาง  งบประมาณ ๒๑๑,๐๐๐ บาท  
(สองแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน)   



 

๙ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการยกระดับถนนสายบ้านนางยุพา  ปราบนอก  ชุมชนบ้านกลาง  หมู่ที่  ๘
ตำบลบ้านเหลื่อม  ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๙๐.๐๐  เมตร  
หนา ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๓๖๐.๐๐  ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)  พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย  (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕   ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ลำดับที่ ๒๗ หน้า ๖๑)  

๒) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู  สายบ้านนางพลอย  คงนอก ชุมชนเหลื่อมพัฒนาที่  ๑   
งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท  (สี่แสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 

 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู  สายบ้านนางพลอย  คงนอก  ชุมชนเหลื่อมพัฒนาที่ ๑   
หมู่ที่  ๑  ตำบลบ้านเหลื่อม ปริมาณงาน: ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร  
ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐  เมตร   (ตามแบบเทศบาลกำหนด)  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย  (กองช่าง)  

 ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕   ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน   ลำดับที่ ๔๐ หน้า ๖๘ ,  แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕   แก้ไข  ครั้งที่  ๑  พ.ศ. ๒๕๖๒  
ลำดับที่ ๑ หน้าที่ ๓   ) 

เหตุผล 
 ดังนั้น   เพ่ือเป็นการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน    และการอำนวยความสะดวก                       
ในด้านการบริการชุมชนและสังคม     เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน     และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อ
ประชาชนในพื้นท่ี    ซ่ึงเป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม    จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม   ซึ่งเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน   การ
ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม                   
( ฉบับที่  ๔ )  พ.ศ. ๒๕๕๖๑ ข้อ  ๘๙  ต่อไป  

                  ขอแสดงความนับถือ 
                                                      (ลงชื่อ)      สมคิด    ฤาชา     ผู้เสนอ 
                                                                  (นายสมคิด    ฤาชา) 
                                                  ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
นายอุดม  แท่นนอก  - เชิญผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล 
นายณัฏฐวิทย์  พันธุรักษ์ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ   การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๖๑   
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ

อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
/(๑) ให้กระทำ… 

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด  

 
 



 

๑๐ 
 

 
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว 
(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม

เดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หาก
ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

    - พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง   (ฉบับท่ี ๑๔)    
 พ.ศ. ๒๕๖๒   
  มาตรา ๕๐  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำใน

เขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
  (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 
  การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์

สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย                               
ข้อมูลข่าวสาร   ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการ นั้น 
และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

มาตรา ๕๑  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลตำบลอาจจัดทำ
กิจการใดๆในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้ 
  (๘) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๒  
 มาตรา  ๑๖  ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนตำบลมี
อำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนดังนี้ 
 (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ 

 
 
 

/(๔) การสาธาร... 
 
 
 
 



 

๑๑ 
 

 
(๔) การสาธารณูปโภค   และการก่อสร้างอ่ืนๆ 

นายอุดม  แท่นนอก  - มีท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือ เสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นายมงกต  ทานอก  - ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้เป็นที่น่ายินดีว่าการใช้จ่ายน้อยกว่า 
สมาชิกสภาเทศบาล    ที่ตั้งงบประมาณไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้ง  ๒  โครงการ  ผมขอสนับสนุน  แต ่ 

  มีข้อหารือว่าโครงการยกระดับถนนสายบ้านนางยุพา  ปราบนอก ชุมชน  
      บ้านกลาง หมู่ที่ ๘ พบปัญหาน้ำท่วมขังฝั่งตะวันออก อยากให้พิจารณาดูว่าควร 

  จะใส่ท่อระบายน้ำหรือไม่  หรือจะดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างไร 
นางดวงรัตน์  บำรุงนอก  - ขอสนับสนุนโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสองโครงการค่ะ  เมื่อได้รับ
สมาชิกสภาเทศบาล    อนุมัติแล้ว  ขอให้เร่งดำเนินการโดยด่วนด้วยค่ะ 
นายณัฏฐวิทย์  พันธุรักษ์  - โครงการยกระดับถนนสายบ้านนางยุพา   ปราบนอก   หากจะวางท่อด้วย 
รองปลัดเทศบาล     ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาอีกงบประมาณที่ขอจ่ายขาดก็จะต้องเพ่ิมขึ้นอีกนะครับ   

  หากที่ประชุมเห็นว่าจะวางท่อก็คงจะขออนุมัติในหลักการไว้ก่อน   
  ส่วนงบประมาณจะมีการเพ่ิมข้ึน  จากประมาณการราคาวางท่อครับ  

นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์ - ในเมื่อยังไม่ทราบงบประมาณท่ีแน่นอน  คือว่ายอดยังไม่นิ่ง  จะอนุมัติอย่างไร
สมาชิกสภาเทศบาล    คะ  หรือจะรอให้ประมาณการราคาวางท่อก่อนหรือไม่อย่างไรคะ 
นายบัวเรียน  ทานอก  - สำหรับสายบ้านนางยุพา  ปราบนอก  นอกจากโครงการยกระดับถนนแล้ว  
รองนายกเทศมนตรี    ยังมีโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซึ่งบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี   
                                           งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครับ 
นางลำพวน  ไกรอ่ำ  - ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้  เหตุใดจึงไม่ขออนุมัติจ่ายขาดพร้อมๆ 
สมาชิกสภาเทศบาล    กันในเม่ืองบประมาณในการจะจ่ายขาดก็มีเพียงพอเมื่อโครงการก่อสร้างอีก 

  หลายๆโครงการกเ็ป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   
นายบัวเรียน  ทานอก  - ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมแต่ละโครงการทางเทศบาลจะคำนึงถึงปัญหา 
รองนายกเทศมนตรี    และความจำเป็นเร่งด่วนเป็นหลักในการที่จะพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

  ครับ 
นายณัฏฐวิทย์  พันธุรักษ์  - ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม   หรือการตั้งงบประมาณประจำปีที่ผ่านมาก็ 
รองปลัดเทศบาล     ตาม  การพิจารณาจะจ่ายขาดเมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนจึงจะขออนุมัติ 

            จ่ายขาด  สว่นโครงการใดที่ไม่ใช่โครงการที่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายขาดก็จะ 
  นำมาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณครับ  

นายบุญหลาย  แท่นนอก  - โครงการยกระดับถนนซึ่งเป็นคอนกรีตในการดำเนินการขอให้ใช้วัสดุที่ได้
สมาชิกสภาเทศบาล     มาตรฐานเพ่ือให้ถนนคงทนแข็งแรงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน   

   ตัวอย่างเช่นบริเวณบ้านดอนทองตอนนี้คอนกรีตชำรุดแล้วครับ 
 
 

/นายณัฏฐ… 
 
 
 



 

๑๒ 
 

 
นายณัฏฐวิทย์  พันธุรักษ์  - ในการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตโดยปกติถ้าเป็นการจ้างผู้รับจ้าง 
รองปลัดเทศบาล     มาดำเนินการจะต้องมีการทดสอบวัสดุในการดำเนินการอยู่แล้วครับ  เมื่อ 

  ผลทดสอบเป็นไปตามที่รูปแบบรายการกำหนดจึงจะมีการเทคอนกรีตและ 
  ทดสอบอีกครั้งครับ 

นายบัวเรียน  ทานอก  - สำหรับจุดบริเวณบ้านดอนทองเนื่องจากบริเวณนั้น  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
รองนายกเทศมนตรี    เบื้องต้นจึงได้ให้คนงานไปดำเนินการซ่อมแซมไม่ได้มีผู้รับจ้าง  เป็นการบำรุง 
        ซ่อมแซมโดยให้คนงานของเทศบาลช่วยกันซ่อมแซม  จึงอาจไม่ได้ 

  มาตรฐานครับ 
นายอุดม  แท่นนอก  - การแก้ไขปัญหาการวางท่อข้ามถนนสายบ้านนายวิเชียร ฯ  ซึ่งเป็นปัญหา 
ประธานสภาเทศบาล    ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ผ่านมา  เหตุใดจึงไม่ขออนุมัติดำเนินการในครั้งนี้ด้วย 
นายบัวเรียน  ทานอก  - สำหรับการแก้ไขปัญหาโครงการถนนสายบ้านนายวิเชียร  วางแผนว่าจะตัด 
รองนายกเทศมนตรี    ถนนและใช้แรงงานคนงานเทศบาลในการวางท่อ  แต่ยังขาดอุปกรณ์ในการตัด 

  ถนน  หากจัดหาเครื่องมือได้ก็สามารถดำเนินการได้ครับ 
นายอุดม  แท่นนอก  - มีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามใดๆ อีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายอุดม  แท่นนอก  - หากไมม่ีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามใดๆ ขอมติจากที่ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล   เทศบาลว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม่   
   หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  โปรดยกมือ   
ที่ประชุม   - มีมต ิ ๑๐  เสียง  อนุมัตใิห้ใช้จ่ายเงินสะสม  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ  งด 

  ออกเสียง  ๒  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ 
นายอุดม  แท่นนอก - เชิญนายกเทศมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสมคิด  ฤาชา - มอบหมายให้นางสาวบุญทอม  เหลื่อมสีจันทร์  ชี้แจง 
นายกเทศมนตรี 
นางสาวบุญทอม  เหลื่อมสีจันทร์ - เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย     
รองนายกเทศมนตรี   พุทธศักราช  ๒๕๖๐   มาตรา ๒๕๓   พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  

  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๑๔ )  พ.ศ.๒๕๖๒   มาตรา  ๔๘  ทศ  วรรคห้า  
  และวรรคหก   ทีก่ำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการ  
  ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี  และ    
  ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาล  ประกอบคำแถลงนโยบาย   
  คราวประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘  เมื่อวันศุกร์ที่   ๒๗   
  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘  

 
/สำหรับราย... 

 



 

๑๓ 
 

 
  สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานผลการ 
  ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  มีท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถาม       
  หรือ เสนอความเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่  เชิญค่ะ  

ที่ประชุม   - ไม่มี/รับทราบ   
 ๔.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล                    
   บ้านเหลื่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  รอบเดือนตุลาคม   
   พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒)  

นายสมคิด  ฤาชา - มอบหมายให้นางสาวบุญทอม  เหลื่อมสีจันทร์  ชี้แจง 
นายกเทศมนตรี 
นางสาวบุญทอม  เหลื่อมสีจันทร์ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ 
รองนายกเทศมนตรี          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓ )  
                                         พ.ศ.๒๕๖๑  

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมี  
อำนาจหน้าที่ ดังนี้ “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว                
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”  

ข้อ  ๓๐ (5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”   

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานผลการติดตามและ 
 ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
          ๒๕๖๒  รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน   
          พ.ศ. ๒๕๖๒) มีท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือ เสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
          หรือไม่  เชิญค่ะ 

ที่ประชุม   - ไม่มี/รับทราบ 
๔.๓ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข                  
      ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒   

นายอุดม  แท่นนอก  -  เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล   

/นางสาวบุญ...  
 



 

๑๔ 
 

 
 

นางสาวบุญทอม  เหลื่อมสีจันทร์  - แจ้งการประกาศใช้แผนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข              
รองนายกเทศมนตรี              ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการตามข้ัน ตอนที่ระเบียบฯว่าด้วย  

   การจัดทำแผนกำหนด  และประกาศใช้เมื่อ วันที่  ๒  ธันวาคม ๒๕๖๒ 
สำหรับรายละเอียดของโครงการพัฒนาที่บรรจุลงแผนดังกล่าวเป็นไปตาม
เอกสารที่แจกให้ค่ะ     

นายอุดม  แท่นนอก  - ท่านใดมีข้อสงสัยอื่นใดจะซักถามเกี่ยวกับแผนพัฒนาหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล             ถ้ามี เชิญครับ 

ที่ประชุม   -  ไม่มี / รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  ๕  กระทู้ถาม 

๕.๑  การปรับปรุงหอนาฬิกา       
นายอุดม  แท่นนอก  - เชิญนางดวงรัตน์  บำรุงนอก  ผู้เสนอกระทู้ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางดวงรัตน์  บำรุงนอก - สำหรับกระทู้เรื่องการปรับปรุงหอนาฬิกา  สืบเนื่องจากท่ีผ่านมานาฬิกาท่ีอยู่ 
สมาชิกสภาเทศบาล   บนหลักกิโลบริเวณสามแยกหอนาฬิกาหยุดทำงาน  และได้มีการถามกระทู้ต่อ 

  ผู้บริหารหลายครั้งแล้วว่าจะแก้ไข  หรือไม่อย่างไร  ซึ่งผู้บริหารยืนยันว่าจะ 
  แก้ไข  แต่ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขแต่อย่างใดอยากทราบว่าจะแก้ไข 
  หรือจะปล่อยไว้เป็นอนุสรณ์คะ 

นายบัวเรียน  ทานอก  - สำหรับการแก้ไขจะดำเนินการแก้ไขในส่วนของตัวนาฬิกา  ที่ผ่านมาในการทำ 
รองนายกเทศมนตรี    ประชาคมได้เสนอโครงการปรับปรุงหอนาฬิกา  เมื่อนำมาเข้าประชาคมระดับ 

  ตำบลมีการเรียงลำดับความสำคัญของโครงการและไม่ได้ถูกมาเรียงลำดับ ทำให้ 
  โครงการดังกล่าวตกไปและไม่ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาตั้งแต่นั้นมา   แต่ 
  คาดว่าจะมีการเพ่ิมเติมแผนในโอกาสต่อไปจะให้ฝ่ายช่างดำเนินสำรวจ  และ 
  ประมาณการราคาเพ่ือนำเข้าแผนในรอบต่อไปครับ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
    ๕.๒  การช่วยเหลือประชาชนกรณีสาธารณภัยช่วงปีใหม่ 
นายอุดม  แท่นนอก  - เชิญนายมงกต  ทานอก  ผู้เสนอกระทู้ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายมงกต  ทานอก - ในการช่วยเหลือสาธารณภัยทางเทศบาลวางแผนเกี่ยวกับภัยแล้งไว้อย่างไร 
สมาชิกสภาเทศบาล   หากน้ำในหนองใหญ่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน   การขุดเจาะน้ำ   
                                            บาดาลจะดำเนินการหรือไม่  อย่างไร  และโครงการเจ็ดวันอันตรายช่วง 

   เทศกาลปีใหม่   ป้ายรณรงค์จะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่  เพราะบางป้ายเก่า 
   มาก  ขอให้พิจารณาเปลี่ยนป้ายด้วยครับ 

 
 

/นายบัวเรียน...   
 
 



 

๑๕ 
 

 
นายบัวเรียน  ทานอก  - ในส่วนที่เกี่ยวกับการขุดเจาะบาดาล  เมื่อในส่วนของจังหวัดที่ลงพ้ืนที่สำรวจ 
รองนายกเทศมนตรี    แจ้งว่าไม่สามารถขุดเจาะได้   ทางเทศบาลวางแผนไว้ว่าจะขุดเจาะบริเวณ 

  หมู่บ้านเพื่อหาแหล่งน้ำ  หากดำเนินการขุดจะไม่ได้  จะต้องหาแหล่งน้ำที่ 
  สามารถใช้รถบรรทุกมาเพ่ือแจกจ่ายให้แก่ประชาชน  เป็นลำดับ 

นางปริณดาวรรณ  คิดเห็น - ในส่วนของการจัดทำป้ายรณรงค์ต่างๆเกี่ยวกับโครงการเจ็ดวันอันตราย 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง    ในส่วนของป้ายที่เก่าจะเปลี่ยนให้ใหม่ส่วนป้ายที่ยังสามารถใช้ได้ก็จะใช้ต่อไปค่ะ 
              ๕.๓ การชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ/กิจกรรมต่างๆแก่สมาชิก                         
                                              สภาเทศบาล 
นายอุดม  แท่นนอก  - เชิญนายบุญหลาย  แท่นนอก  ผู้เสนอกระทู้ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายบุญหลาย  แท่นนอก - สำหรับการตั้งกระทู้ในครั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ผ่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล    มา  เช่นงานลอยกระทง  งานสงกรานต์  และงานกีฬา  ซึ่งงบประมาณท่ีตั้งไว้ก็ 

  มีจำนวนเพียงพอ    แต่บางโครงการเห็นว่างบประมาณน้อยไม่เพียงพอทำให้ 
  การจัดงานโครงการไม่สมบูรณ์ ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว 
  ไม่ทราบว่าจะพอชี้แจงค่าใช้จ่ายให้กับทางสมาชิกสภาเทศบาลทราบได้หรือไม่   

นางสุรักษา  พงษ์สัมพันธ์ - สำหรับการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  มีการ 
นักวิชาการศึกษา   เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่กำหนดให้เบิกได้  และมีการเบิกจ่ายอย่าง  

  ประหยัด  ส่วนโครงการที่จัดงานและมีการเบิกจ่ายค่าเงินรางวัล  ระเบียบฯ 
  กำหนดให้สามารถจ่ายค่ารางวัลได้ ร้อยละ  ๓๐  ของงบประมาณที่ตั้งไว้  หาก 
  ในการจัดโครงการ  หรือกิจกรรมที่ต้องจ่ายค่าเงินรางวัลหลายๆกิจกรรมส่วน 
  แบ่งค่าเงินรางวัลก็แบ่งตามสัดส่วน  ทำให้ได้เงินรางวัลน้อย  เช่นการจัดงาน 
  ลอยกระทงที่ผ่านมาค่ะ    สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีผ่านมาทางกอง 
  การศึกษาได้ทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเพ่ือขอเบิกเงินกับกองคลัง  ดังนั้น 
  เอกสารหลักฐานต่างๆจะประกอบฎีกาขอเบิกเงินและหน่วยงานคลังจะเป็นผู้ 
  เก็บฎีกา  หากต้องการจะขอตรวจสอบต้องทำเรื่องไปขอตรวจเอกสารจาก                  
  กองคลังค่ะ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

๖.๑  การจัดงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน  ประจำปีงบประมาณ   
       พ.ศ. ๒๕๖๓  

นายอุดม  แท่นนอก  -  เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล    

 
/นางสุรักษา...   

 
 
 



 

๑๖ 
 

 
นางสุรักษา  พงษ์สัมพันธ์ - สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  
นักวิชาการศึกษา    ๒๕๖๓  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๒๑-๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒  ณ  สนาม 

  กีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม  โดยมีกีฬา  ๓  ประเภทคือ ฟุตบอลชาย ๗   
  คน  รุ่นประชาชนทั่วไป  ฟุตบอลชาย  ๗  คน  รุ่นอายุ  ๔๐  ปีขึ้นไป  และ 
  วอลเลย์บอลหญิง  รุ่นประชาชนทั่วไป  ก็ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
  เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด  และร่วมเป็นกำลังใจให้นักกีฬาค่ะ  

ที่ประชุม   - รับทราบ   
นายรวม  สิบบุ่น   - โครงการขุดลอกหนองใหญ่จะดำเนินการเมื่อไรครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายณัฏฐวิทย์  พันธุรักษ์  - ในการดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์  การดำเนินการขุดลอก
รองปลัดเทศบาล     ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้ันตอนการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์  โดย 

  ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยวิธีการเก่ียวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ 
  สาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน  พ.ศ.๒๕๔๗  โดยสำรวจแหลง่น้ำที่จะขุดลอก   
  แล้วเสนอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านสำนักงานที่ดินจังหวัด   
  ก่อนจึงจะดำเนินการขุดลอกได้ 

นายสมเพช  วอนอก  - ไม่ทราบว่าน้ำที่ไหลสู่บริเวณทุ่งนาเป็นน้ำประปาหรือว่าน้ำทิ้ง  เพราะว่ามี
สมาชิกสภาเทศบาล                    ปริมาณไม่น้อยหากเป็นน้ำประปาต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยด่วน และเรื่อง 

   การไปทัศนศึกษาดูงาน  จะมีการจัดหรือไม่  อย่างไร 
นายสมคิด  ฤาชา   - การศึกษาดูงานมีกำหนดจะจัดในเดือนมกราคม  วางกำหนดว่าจะไปจังหวัด
นายกเทศมนตรี     ขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายคือคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน 

  เทศบาล  และพนักงานจ้าง  ไม่รวมประชาชน  เพราะว่าอาจจะเข้าสู่ห้วงเวลา 
  ในการจัดการเลือกตั้ง  ในการจัดทำโครงการต้องมีความระมัดระวังในการจัดทำ 

จ่าเอกฐากูร  เพ็งสระเกษ  - สำหรับน้ำที่ไหลลงสู่นา  ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นน้ำทิ้ง  หรือน้ำประปา  
หัวหน้าฝ่ายผลิตฯ    หรือทั้งสองอย่าง  เพราะน้ำประปาบางสายรั่วอยู่ใต้ถนนคอนกรีตการตรวจสอบ 

  จะค่อนข้างลำบาก  และการซ่อมแซมต้องใช้เวลา  แต่หากการรั่วไหลอยู่ใต้ดินก็ 
  จะตรวจพบได้ง่ายและแก้ไขได้เร็วกว่า  ปัจจุบันทางฝ่ายซ่อมบำรุงก็สำรวจการ 
  รั่วไหลของน้ำอยู่เป็นประจำ  แต่อาจจะมีบางพ้ืนที่ตกหล่น  ก็ขอให้ช่วยแจ้ง 
  ด้วยครับ 

นายอุดม  แท่นนอก  - กิ่งไม้บริเวณถนนสายบ้านนายมนูญ  เทศนอก  ขึ้นปกคลุมบริเวณถนน  ขอให้  
ประธานสภาเทศบาล             ช่วยตัดตกแต่งด้วยครับ 
นายมงกต  ทานอก  - ในการติดตามประเมินผลแผนผมในฐานะประธานติดตามและประเมินผลแผน 
สมาชิกสภาเทศบาล    ขอสอบถามว่าโครงการไฟฟ้า-สื่อสาร  มีการดำเนินการแล้วหรือไม่อย่างไร   

  และท่ีเห็นคนงานดำเนินการอยู่เป็นโครงการเดียวกันหรือไม่ครับ 
นายณัฏฐวิทย์  พันธุรักษ์  - สำหรับโครงการไฟฟ้า-สื่อสาร  โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ  มีการทบทวน
รองปลัดเทศบาล     ราคา ยังไม่ได้ดำเนินการครับ  ส่วนที่เห็นคนงานปักเสาและโยงสายไฟนั้น   

            เนื่องจากต้องใช้ไฟสำหรับการเชื่อม และงานซ่อมบำรุงจึงได้เดินสายไฟมาใช้ 
  ไปพลางก่อนครับ 

/นางฉวีวรรณ...   



 

๑๗ 
 

 
นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์ - ในส่วนของหอนาฬิกาหากจะทาสีต้องนำเข้าแผนก่อนหรือไม่คะ   และอยากให้
สมาชิกสภาเทศบาล    มีการตีเส้นรอบหอนาฬิกา  และติดไฟบริเวณสวนสาธารณะให้มีแสงสว่างที่ 

  เพียงพอ  และขอให้ช่วยดูแลต้นไม้ที่นำมาปลูกด้วยค่ะ 
นายบุญหลาย  แท่นนอก  - ขอให้ทางผู้บริหารได้ทบทวนโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  เพราะว่ามีความ
สมาชิกสภาเทศบาล    จำเป็นอย่างมากท่ีจะต้องติด   เรามีฐานะเป็นเทศบาลไม่มีกล้องวงจรปิดใช้   

  องค์กรปกครองท้องส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงมีการติดตั้งแล้ว  ปัจจุบันกล้องวงจร 
  ปิดมีความจำเป็นและสำคัญมากในการติดตามจับผู้ร้าย   ขอให้ทางคณะ 
  ผู้บริหารให้ความสำคัญ  และพิจารณาเรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยครับ     
  ส่วนโครงการเทคอนกรีตบริเวณประปาอยากให้เร่งดำเนินการด้วยครับ 

นายณัฏฐวิทย์  พันธุรักษ์  - สำหรับโครงการเทคอนกรีต  อยู่ในระหว่างขั้นตอนการส่งมอบแบบแปลน  หาก 
รองปลัดเทศบาล     รูปแบบ  และการประมาณการราคาถูกต้องแล้ว  จะได้ดำเนินการตามขั้นตอน 

  การจัดซื้อจัดจ้างต่อไปครับ 
นางสาวบุญทอม  เหลื่อมสีจันทร์  - วันที่  ๒๔  ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา  ๐๗.๓๐  น.- ๐๙.๐๐ น. ขอเชิญร่วม 
รองนายกเทศมนตรี    พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม                                 

             โดยพร้อมเพรียงกันค่ะ 
นายธวัชชัย  อือนอก   - อยากให้ผู้บริหารให้ความสำคัญในการติดตามและดำเนินการเก่ียวกับงานต่าง 
สมาชิกสภาเทศบาล     ที่ทางสมาชิกสภาเทศบาลตั้งกระทู้  และให้คำแนะนำด้วยครับ 
นางลำพวน  ไกรอ่ำ   - ปัจจุบันเข้าสู่ฤดูหนาว  อยากให้ขยายระยะเวลาเปิด-ปิดน้ำช่วงเย็น สักหนึ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล     ออกไปอีกชั่วโมงได้มั้ยคะ 
จ่าเอกฐากูร  เพ็งสระเกษ  - ปัจจุบันเวลาในการเปิด-ปิดน้ำ  ช่วงเย็น ระหว่างเวลา  ๑๕.๐๐ น.- ๒๑.๐๐ น. 
หัวหน้าฝ่ายผลิตฯ    เป็นที่ทราบดีว่าเหตุที่ทางเทศบาล  เปิด-ปิด  น้ำเป็นเวลาเพราะว่าต้องการ 

  ประหยัดน้ำเพื่อไม่ให้เกิดวิกฤติ  ส่วนการเปิด-ปิด  น้ำนอกเหนือจากจากที่ 
  กำหนดก็ต้องมีเหตุจำเป็น  เพราะว่าเป็นที่ทราบดีว่าบางจุดเกิดน้ำรั่วไหลโดยที่ 
  เราไม่ทราบหากเปิด-ปิดเกินเวลาก็จะทำให้เสียน้ำส่วนนี้โดยเปล่าประโยชน์ 

นายอุดม  แท่นนอก  - ขอเชิญฝ่ายท้องที่  ที่เข้าร่วมประชุมมีสิ่งใดจะเสนอแนะ  หรือสอบถามหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล             เชิญครับ 
นายเดชณรงค์  เงินทอง  - เห็นด้วยกับนายบุญหลาย  แท่นนอก  อยากให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดครับ  และ 

  จุดเสี่ยงที่สำคัญอีกจุดหนึ่งคือบริเวณสามแยกป้อมตำรวจ  ช่วงเย็นๆจะมีกลุ่ม 
  วัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุมอยู่บริเวณนั้นครับ 

นายอุดม  แท่นนอก  - ท่านใดมีข้อสงสัยอื่นใดจะซักถามในระเบียบวาระอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล             ถ้ามี เชิญครับ 

ที่ประชุม   - ไม่มี 
 

/นายอุดม ...  
 
 
 
 



 

๑๘ 
 

 
นายอุดม  แท่นนอก - ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยใดๆ    เราก็ได้ดำเนินการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล                  มาเป็นเวลาพอสมควร  และครบทุกระเบียบวาระแล้ว  ขอบคุณทุกท่านที่เข้า   

            รว่ม ประชุม  กระผมขอปิดประชุม  ขอบคุณครับ  
 
ปิดประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐  น.   
 
 

                                    (ลงชื่อ)       พิมลพรรณ  รานอก        จดรายงานการประชุม 
                                              (นางสาวพิมลพรรณ  รานอก) 
                                               ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เมื่อวันที่  ๒๕  ธันวาคม   ๒๕๖๒ 
 
  ดวงรัตน์  บำรุงนอก                      สมผล  วอนอก                                ฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์ 
(นางดวงรัตน์  บำรุงนอก)               (นายสมผล  วอนอก)   (นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์)        
   ประธานกรรมการ           กรรมการ               กรรมการ 
 
 
     (ลงชื่อ)   อุดม   แท่นนอก           ผูร้ับรองรายงานการประชุม 
             (นายอุดม   แท่นนอก) 
                                         ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   
   
 

 
 
 
 
 


